



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
เรื่อง เลื่อนวันรายงานตัวการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อนุมัติวันหยุดราชการพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงขอเลื่อนวันเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต ๒ เลขที่ ๑๑๒๖ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จะใช้ประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้
และหากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ผู้สอบแข่งขันได้ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี จะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ มิได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
ามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร และหากไม่สามารถติดต่อได้เป็นเหตุให้ผู้สอบแข่งขันได้
ได้รับความเสียหาย จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒